

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คมเข้มรอบศาล “ปุ- ระเทิก ชีชะตาพรุ้งนี้” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า

๒. คมแก่งลายพราง ซุกยาไอซีในตัว จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ

๓. วัฒนาร้องศาลตำรวจชู้หนาย จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

MIC	INFORMATION CENTER	Subject Headline:
Source:	ไทยรัฐ	
Date: 24 ส.ค. 2560	Page: 1,6,11,12	No:

คนเข้มนรอบศาล 'บ' - ระทึก! ชี้ชะตาวันพรุ่งนี้

ระคม4กลุ่มให้กำลังใจ
เจ้าศัฏกบาตร-ทำทาน

"ยิ่งลักษณ์" ยังคงตระเวนทำบุญ-ปล่อยปลา
ก่อนถึงวันดีเดย์ชี้ชะตาคดีจำนำข้าว พท.
ดาหน้าไวรัสบาล คสช. ปูพรม ★ นิตยหน้า 6



< ความพร้อม >
 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิ-
 พราหมณกุล รอง ผบ.ตร.
 นำคณะเดินตรวจสอบ
 สภาพกล้องวงจรปิดที่ติด
 ตั้งเพิ่มรวมกว่า 120 ตัว รอบๆ
 บริเวณศาลฎีกาแผนกคดี
 อาญาฯ พร้อมรับวันดี
 หังคำพิพากษาคดีรับจำนำ
 ข้าว วันที่ 25 ส.ค.

คุมเข้มรอบศาล ☆ ต่อจากหน้า 1

แก้คุมวอชนมาให้กำลังใจ ซ้ำปกอย่างโจ่งอย่าง "อนุศิษฐ์" คักกอกคุมเข้มขนาดนี้คงไม่มีมือที่สาม "เต๋น" หัว "บักตู" เข้าใจหัวอกคนรัก "ปู" แอบอิจฉา หลับฝันหวานได้ทุกคืนแทนหน้าวางแผนกระจายกำลัง รวบรวมพลวันตัดคืน "วรรงค์" ปุศตรมาปาฎก จม.บุ่ง่า กับ เปชป.สังถูกพรพรมกับปากกับคำทวันพระแะ สักกลับ "ประยุทธ์" ยิงมุกข้อคดีแะแบ้คาค "บักป้อม" มันใจไม่มีเหตุนววย คสช.เกาะคิดสถานการณ์ต่อ แล้งวันตัดคืน "ศรีวราห์" ลวจากถ้อง 120 ตำรวจ ภาคฯจ.ฉว.วิทยุ 4G มาใช้เป็นครั้งแรก ล้มพิพาคษา เสรีต้องกลับหันทีศร.-ทหารไล่สแกนยับทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

สถานการณ์วันตัดคืนคได้รับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพวก ยังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองด้วยความห่วงใย ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่บุพรมตรวจละเอียดยับทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

"ยิ่งลักษณ์" ทำบุญ-ปล่อยปลา

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่บ้านพัก ขอยโยกพัฒนา 3 เลียบทางด่วนรามอินทรา น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทำบุญ ถักบายตราพระสงฆ์ 17 รูป ที่เมืงมตมจากวัดบึงทองหลวง มารับบวชที่บ้าน ก่อนกลับพระครูสุจิตวิมล (จวง

สุจิตโต) เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลวง กล่าวให้พร น.ส. ยิ่งลักษณ์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสมแต่ความ โชคดี มีชัยชนะ คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาทุก ประการ ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางไปยังวัดระฆัง- โฉมิตารามรวมมหาวิหาร ทำบุญให้พระภิกษุสงฆ์สาม พร้อมกราบขอพรรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และทำทานด้วยการปล่อยปลา บรรยากาศ ระหว่างที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ทำบุญ มีประชาชนที่มา ทำบุญพบเห็นต่างเข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมกล่าวให้ กำลังใจ ขอให้ชนะในทุกสิ่งทุกอย่าง

คุมเข้มขนาดนี้คงไม่มีมือที่สาม

น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรพรพอดิศร มวม.เทค.โน.โลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า วันที่ 25 ส.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษาคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกกล่าวหาปล่อยปลละเลย ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว คาดว่า จะมีผู้มาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์จำนวนมากเพราะ ตั้งแต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาทำงานการเมือง มาเป็น นายกฯก็สร้างคุณงามความดีที่เป็นรูปธรรมให้ ประชาชน โดยเฉพาะโครงการจำนำข้าว ทำให้ชาวนา ลืมตาอ้าปาก จุดให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่เหมือนสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ย่ำแย่ต่อเนื่อง ส่วนที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นห่วงเรื่องความวุ่นวายนั้น

ไม่เชื่อว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะประชาชน มาให้กำลังใจด้วยความรัก ไม่ใช่มาคัดเยียดประสวศ์อื่น ต้องขอขอบคุณภาครัฐที่ให้ความสำคัญ ทั้งติดแก๊งค์ถ้อง วงจรวปิด และใช้กำลังพลจำนวนมาก ทำให้ผู้ประ- สงศรัยหรือมือที่ 3 ถ้ามีคงทำได้ยากขึ้น

ได้ จนท.ขนกำลังกลับไปดูแลพื้นที่

นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.ฉพบุรี พรรค เพื่อไทย กล่าวว่า การที่ภาครัฐเตรียมการรับมือผู้ที่ จะเดินทางไปให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์แบบรัลคุม และยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าทีสำรวจในท้องที่ คอยสอบถามประชาชนว่าจะเดินทางไปให้กำลังใจ หรือไม่ ถือเป็นกรกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ ที่ผ่านมามีคนไปให้กำลังใจตลอด ไม่เห็นมีความ วุ่นวายเกิดขึ้น เป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่จะไป ให้กำลังใจบุคคลที่เรารัก เช่นเดียวกับที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ที่ ลังพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร จ.นครราชสีมา ก็มี ประชาชนมากอยให้กำลังใจ ดังนั้นแทนที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจจะมากังวลดตงนี้เอาเวลาไปดูแลประชาชน ในพื้นที่ดีกว่า

ฝากมวลชนจับตามือที่สามแฝง

นายอนุสรณ์เยี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษก พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีมีผู้คาดการณ์ในทาง ร้ายว่าอาจมีการใช้อาวุธและปลุกระดมมวลชนเข้า

มานั้น เชื่อว่าไม่มีใครกล้านำอาวุธสงครามเข้ามา ในวันนั้นการเดินทางมาให้กำลังใจของพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมามีไม่เคยเกิดเหตุความวุ่นวาย ประชาชนมา ตามธรรมชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยากให้เกิด คาคการณ์เปทางร้ายเกินไป ขอฝากพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางมา ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยความ เรียบร้อยและฝากช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้ มีมือที่สามเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ พรรค เพื่อไทยจะจับตาคาสการทางการเมืองของเราเข้าไป ช่วยดูแลพี่น้องประชาชน และเฝ้าระวังเหตุไม่พึง ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ทุกคนรับฟังคำพิพากษา อย่างมีสติ

หวังนายกฯเข้าใจหัวอกคนรัก "ปู"

นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลอธิบายภาพประชาชนที่มีมติต้อนรับนายกฯ พร้อมส่งเสียงเชียร์ที่ จ.นครราชสีมาเป็นการให้กำลังใจ ของคนที่รักและห่วงใย ไม่มีการจัดตั้ง คณะพยายา มเชื่อและหวังว่าจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่รักและ เห็นใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์แน่นอนด้วย การส่งกำลังตรึง พื้นที่ทั่วประเทศนานนับเดือน คงได้ข้อสรุปแล้วว่า ไม่มีขบวนการเคลื่อนไหวปลุกระดมใดๆ ตอนนี้ง รมแต่การไล่คว่ำเงาที่สร้างขึ้นเองเช่นกระทรวงมหาดไทย ต้องคอยตอบคำถามเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่น

ที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สง.) มาคทาพิไ ในสถานการณ์แบบนี้การส่งเงินและเม็ดเงินทุกเรื่อง ด้วยความสุจริตเยือกเย็นถือการต่อสู้ที่ทรหมหลังที่สุด ของฝ่ายตุกรกระทำ ไม่มีประ โยชน์ที่จะเคลื่อนไหวไป สว่างความชอบธรรมให้กับการใช้อำนาจของฝ่ายรัฐ วันตัดคืนคดีจะมีคนมาเท่าไร ไม่มีใครทราบ แต่ที่ รับรู้ตรงกันคือมีคนคิดลบเรื่องนี้จากทุกมุมโลก

อิจฉา "บักตู" หลับฝันหวานทุกคืน

"ที่นายกฯระบุว่าจะนอนหลับสบายทุกคืนนั้น ถือเป็นเรื่องน่าอิจฉาเพราะชาวไร่ชาวนาและประชาชน ทั่วประเทศนอนไม่หลับมา 3-5 ปีแล้ว เนื่องจาก ไม่มีจะกิน ส่วนคืนวันที่ 24 ส.ค. ลงมีกเมลงไม่หลับ สมกก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะรัฐได้ถึงความทุกข์สาหัส ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่เผชิญชะตากรรมนี้ จึงตั้งใจ จะเดินทางไปศาล และอย่างมากคงทำได้แล้วอง หน้าสยคาให้กำลังใจ ถือว่ายังดีเพราะถึงวันที่ไม่ รู้ว่าในกลุ่มผู้มีอำนาจที่หลายคนเคยเป็นผู้ได้บังคับ บัญชา จะมีใครมองหน้าและสบตา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตรงๆได้บ้าง" นายฉัฐวุฒิกล่าว

ไว้อริฐบาลปกอย่างโจ่งอย่าง

นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คาดว่าจะมีคนเดินทางไป ให้กำลังใจราว 3-5 พันคนเจ้าหน้าที่อีก 5 พันรวม แล้งน่าจะเป็นหมื่นคน ยังมีอดีต ส.ส.ที่จะไปให้

กำลังใจอีกจำนวนมาก สถานการณ์แบบนี้ฝ่ายความ มั่นคงทำเกินไป หันเหมือนว่าจะมีเหตุรุนแรงทั้งที่ ไม่มีอะไร ยังไปตั้งด่านทางภาคอีสานแทบทุกอำเภอ บางอำเภอตั้งกัน 2-3 ด่าน คนจะไปไหนมาไหน เสือตร้อนไปหมด สงสัยว่าถ้าไปถามแล้วชาวบ้าน บอกว่าจะไปให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะถึงชั้นลา กสงจากรถไฟเลยหรือไม่สำหรับคนที่ได้รับการร้องขอ จากตำรวจ ทหาร ขอให้ห้ามปรามมวลชน ก็เข้าใจ เข้าหน้าที่ต้องทำตามคำสั่ง เพียงแต่สงสัย พล.อ. ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร ปากก็บอกว่ามาให้กำลังใจ ได้แต่กลับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำอีกอย่างปกอย่าง โจ่งอย่าง ไม่ต้องกังวลว่าจะมีมือที่ 3 มือที่ 4 ไม่มี แน่นนอนส่วนทีมทนายคงเตรียมแนวทางไว้ทุกอย่าง ผลจะออกมาอย่างไร ไม่ขอประเมิน แต่หลังจากวันที่ 25 ส.ค.ไปแล้วจะเป็นอย่างไร ตรงนี้ไม่ทราบ

พท.กระจายกำลังรอวันดีเดย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่ามีความ เคลื่อนไหวจากบรรดาแกนนำพรรค อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. มีการนัดแนะเดินทางไปที่กำลังใจ น.ส. ยิ่งลักษณ์ โดยแนวร่วมจากพรรคแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1.กลุ่มแกนนำและอดีตรัฐมนตรีที่ใกล้ชิด เช่น นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายภูมิธรรม เวชชยชัย นาย นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 2.กลุ่มทนายความและ

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะที่ปรึกษากฎหมาย เช่น นายพรวิฑูรย์ หัวหน้าแห่ง
นายพิจิต ชื่นบาน 9. กลุ่มแกนนำคนเสื้อแดง อาทิ
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายวรชัย เหมะ และ 4. อดีต
ส.ส.ที่ใกล้ชิดสนิทสนม อาทิ น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร
น.ส.ชัชติยา สวัสดิคณ น.ส.ธีรรัตน์ สำหรับวิชาญ นาย
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นายวัฒนา เมืองสุข เป็นต้น
ส่วนมวลชนที่จะมาให้กำลังใจมีการประสานให้เดินทาง
มาจากต่างจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานบางจังหวัด
ให้เดินทางมาก่อนล่วงหน้า 3-4 วัน แล้วยกไป
พักตามสถานที่ที่มีการประสานไว้ให้ ก่อนทยอยมา
ให้กำลังใจในวันที่ 25 ส.ค. ร่วมกับมวลชนบางส่วน
ที่อยู่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยแต่งกายปกติ
ไม่มีเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะจะได้ไม่
เป็นที่ผิดสังเกต

“พรรค” ผุดครม.่าถูก จ.ม.ขู่ฆ่า

ด้าน นพ.พรรคเวชกิจภิรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้นสัปดาห์ที่แล้วได้
รับจดหมายส่งมาให้ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เปิด
อ่านพบว่า เป็นจดหมายขู่ฟ้องร้าย ก่อนหน้านั้นเคย
ได้รับจดหมายลักษณะนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้ถือ
เป็นครั้งที่ 3 เนื้อหาใช้ถ้อยคำหยาบคายมีคำคำสาปแช่ง
บอกว่าช่วงนี้ให้หาสื่อกระหน่ำมาใส่ระวังตัว
ให้ดี จึงหรือกับเพื่อน ส.ส. ซึ่งนายอัศวิน วิภูศิริ
รองหัวหน้าพรรค แนะนำให้มาพักผ่อนต่างประเทศ
ขณะนี้ยังอยู่ที่ทวีปแอฟริกากับภรรยาและเพื่อน จะ
กลับประเทศไทยปลายเดือน ส.ค. ให้ผ่านช่วงวันอ่าน
คำพิพากษาไปก่อน ไม่ได้กลัวแต่ไม่ประมาณเพิ่ม
ความระมัดระวังจะไปไหนมาไหน ยินยันไม่เสียกำลังใจ

“อัศวิน” จัดกำลังคุ้มครองดูแล

นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง คงไม่มีใครมาขุดเล่น
นพ.พรรคมารายงานให้ทราบเมื่อสัปดาห์ก่อน จึง
บอกให้ไปพักผ่อนบ้างและคดีนี้ก็อยู่ในการพิจารณา
ของศาลฯ ถือว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดในขณะนั้นแล้ว
แล้ว ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ทุกฝ่ายต้องเคารพ
และว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนการดูแล
สมาชิกพรรคโดยเฉพาะคนที่ถูกขู่ฟ้องร้ายหรือตกเป็น
เป้าหมาย เราดูแลกันอยู่แล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผย
รายละเอียด บอกไปอาจกระทบต่อความปลอดภัย
ของคนที่เกี่ยวข้อง ยินยันว่าคนทำงานให้ส่วนรวม
เราดูแล และให้กำลังใจเสมอมา และได้รายงานเรื่องนี้
ต่อคณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่ในพรรคให้ทราบแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานแก่พรรคประชาธิปัตย์ว่า
แกนนำคนสำคัญของพรรค อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ หัวหน้าพรรค นายธานี ศักดิ์เศรษฐ์ นายจรินทร์
ดิถฆณวิศิษฐ์ นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรค
มีการหารือรอบนอกถึงแผนการในวันตัดสินคดี มี
การประเมินและวิเคราะห์โดยเห็นพ้องว่า ผลการตัดสิน
จะออก 3 แนวทางตามที่สื่อได้วิเคราะห์มาก่อนหน้า
นี้ นายอภิสิทธิ์ได้กำชับรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบ
แต่ละภาค ให้กำชับอดีต ส.ส. และสมาชิกพรรค
ระมัดระวังการใช้คำพูดอย่าใช้ลักษณะขู่ข่ม ทำทนาย
หรือซ้ำเติมคนที่กำลังลำบาก เพราะไม่อยากให้เกิด
สภาพแอ่วร์เวอร์ โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ให้ข่าวที่เป็น
สัญลักษณ์ของพรรค ขอให้ระมัดระวังท่าทีไม่แสดงออก
ในเชิงซ้ำเติม หรือกระแนะกระเหน เพราะไม่เป็น
ผลดีใดๆ โดยมีการส่งข้อความเตือนในไลน์กลุ่ม
อดีต ส.ส.ของพรรคด้วย

“บักตู” ยิ่งมุกจ้องคดีจนเจ็บตา

วันเดียวกันเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
ถึงการจับตาสถานการณ์วันที่ 25 ส.ค.ว่า “ผมจับ
จมนตาเจ็บแล้ว จับทุกวัน สื่อบอกเองว่าเที่ยงตรงนั้น
ตรงนี้มีอะไร เราก็คงจับตาดูกันทุกวัน เสียเวลาเสีย
สมอง เสียบประมาณ” เมื่อถามว่าแสดงว่าไม่มี
อะไรน่าห่วงใช่ไหม พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า รัฐบาล
ไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่อยากใช้กำลัง ไม่อยาก
ใช้กฎหมาย ประชาชนต้องเป็นห่วงกันเอง ทำไปไม่ได้
ได้ประโยชน์อะไร ไปแก้คำตัดสินศาลได้หรือไม่
ถึงจะเขียนคำตัดสินรวมเขาไม่รู้จักหมดหรอก ต้อง
มีเสียข้างมากเสียข้างน้อย ว่ากันไปตนยังไม่รู้เลย
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีวิธีการต่อสู้คดีอยู่แล้ว สื่ออยู่
ในคดีกับเขาด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องห่วงเขา

“บักป้อม” มั่นใจไม่มีเหตุวุ่นวาย

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ยัง
คงพูดเหมือนเดิมว่ามวลชนที่จะไปให้กำลังใจ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ สามารถมาได้ แต่อย่ามาป่วนสร้างความ
วุ่นวาย ไม่ก่อกวนกับสถานการณ์ก่อกวนไปทำไม
และไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพราะสถานการณ์ไม่น่ามีอะไร และคิดว่าไม่ต้อง
ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิเศษ เพราะมี
เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
(กกล.รส.) ต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่ พล.อ.
ประวิตรตอบว่าคิดว่าไม่น่าจะมีความวุ่นวายและไม่
ขอตอบคำถามเรื่องเจ้าหน้าที่คุมเข้ม ตรวจสอบ
รถตู้ที่จะขนมวลชนมาเชียร์ ถามทุกวัน เมื่อถาม
ว่าหากศาลตัดสินคดีเสร็จมวลชนยังไม่กลับ จะบังคับ
ใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ รอง
นายฯตอบว่า ไม่หรือถว มวลชนเขามาให้กำลังใจ
เฉยๆ พอตัดสินเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขบวนมวลชนจะมี
มีการประเมินมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ประมาณ 2,500-3,000 คน ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตกทม.และปริมณฑล เช่น จ.นนทบุรี
สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ
ประมาณ 1,500-2,000 คน ส่วนภาคเหนือและ
อีสานประมาณ 1,000 คนขึ้นไป และยังประเมิน
ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอายุเฉลี่ยประมาณ 30-
40 ปีขึ้นไป รว 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาจากกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จัดกำลัง
พื้นที่ท่าความเข้าใจมวลชนต่อเนื่อง ยากให้ติดตาม
ช่วงการอยู่ที่บ้านเข้ามาบ้างแต่ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตามปราม
เพื่อคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับส่ง ขนส่ง ไปใ้จรวด

พล.อ.ปิยพงศ์ กลินพันธุ์ ที่ม.โฆยก กสท. กล่าว
ว่า มีการจัดแบ่งพื้นที่ไว้ คือพื้นที่การทำงานของ
ศาล จำกัดเป็นเขตหวงห้าม ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไป และพื้นที่รองรับมวลชนประมาณ 2-3
พันคน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสิ่งของต้องห้าม
ของมีคม ที่ผ่านมามวลชนที่มาให้กำลังใจเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มาให้กำลังใจแล้วกลับ ไม่ได้
สร้างความวุ่นวาย ให้ความร่วมมือดีกับเจ้าหน้าที่
ขณะนี้ยังไม่มีความสำคัญว่าจะมีสิ่งใดที่ไม่เรียบร้อย
การเตรียมการของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาก
ที่สุด ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่อง
ของศาล แต่ คสช.คงต้องติดตามสถานการณ์ไป
ต่อเนื่อง แม้การตัดสินคดีสิ้นสุดแล้วแต่ต้องรักษา
บรรยากาศความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป
แม้ผลจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็ตาม

“ศรีวราห์” ตรวจกล้องรอบศาล

อีกด้าน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
รองผบ.ตร. นำคณะพนักงานสอบสวนตรวจประชุม
หารือกับนายไพโรจน์ ไปได้ม เลขาธิการศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นานกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนวันอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าว วันที่ 25 ส.ค.
จากนั้น พล.ต.อ.ศรีวราห์นำคณะเดินตรวจกล้อง
วงจรปิดที่ติดตั้งเพิ่มรวมกว่า 120 ตัว รอบบริเวณ
บางจุดติดตั้งบนต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณริมถนน
แจ้งวัฒนะ พร้อมใช้ห้องรับรองแขกชั้น 1 ศาลฎีกา
ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ติดตั้งจอมอนิเตอร์
ลิงก์กับกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณศาล เพื่อให้บันทึก
ภาพเหตุการณ์ในวันดังกล่าว

อันพิพากษาเสร็จต้องกลับทันที

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวอีกว่า ศาลกำกับให้ดูแล
ความปลอดภัยบริเวณภายนอกและภายในศาลรวม
ถึงภาพลักษณ์ ตำรวจมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้
ติดกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร 88 ตัว ภายใน 32
ตัว รวม 120 ตัว และกล้องจากวิทยุติดคอล 4G
(LTE) เคลื่อนที่กว่า 100 ตัว ที่จะแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่

สำรวจส่วนการกำหนดพื้นที่ว่าจุดไหนไม่สะดวก
อยู่ชุมชนได้ จะมีความชัดเจนอีกครั้งวันที่ 24
ส.ค. คาดจะเป็นผู้กำหนด และตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามที่ร้องขอ ส่วนเรื่องมือที่สามเบื้องต้นยังไม่ได้
รับรายงานว่าจะมีการเข้ามาก่อเหตุ แต่เจ้าหน้าที่
ไม่ประมาท สั่งการให้ บก.ปอท.จับตามกลุ่มฮาร์ด-
คอร์อยู่ วันที่ 25 ส.ค.ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จ
สิ้นกลุ่มมวชช.เสียดกับพื้นที่ หมด ๖๘ ไปทำล้างโ
กันแล้ว หากไม่กลับถือว่าขัดคำสั่งเจ้าชายระหัด
พร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดี
ทางกฎหมายทันที

ใช้วิทยุดิจิทัลสื่อสาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้
สั่งวิทยุดิจิทัล 4G (LCE) นำเข้าจากต่างประเทศ
กว่า 1 หมื่นบาท มาใช้ในประเทศไทย โดย
จะเริ่มใช้งานวันที่ 25 ส.ค.เป็นครั้งแรก โดยคุณสมบัติ
ของวิทยุดิจิทัล 4G (LCE) เป็นวิทยุสื่อสาร สามารถ
ใช้ขโมยโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
และมีหน้าจอรระบบสัมผัส มีกล้องหน้า และกล้อง
หลังสามารถโทรศัพท์ได้ คือเป็นการผสมกันระหว่าง
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนกับวิทยุสื่อสาร

ตร.-ทหารสแกนยิบรอลไฟสายเหนือ

ส่วนการกระจายกำลังติดตามความเคลื่อนไหว
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่สุดวิรุฬห์ไฟเชิงใหม่
จ.เชียงใหม่ ตำรวจและทหารกระจายกำลังเข้าตรวจ
สอบความเรียบร้อยตั้งแต่เช้า พร้อมขอความร่วมมือ
นายสถานีรถไฟเชิงใหม่ ให้ตรวจสอบบัตรประชาชน
ผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หากมีผู้โดยสารมาเป็น
กลุ่มให้แจ้งตำรวจตรวจสอบทันที พล.ต.ท.พุทธพรชัย
ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 กล่าว ว่า นำกำลังมาตรวจ
ดูสถานีรถไฟเพื่อขอความร่วมมือเรื่องยานเสด็จ
เป็นหลัก ไม่ได้ปิดกั้นคนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจ
อดีตนายทฯ ส่วนแกนนำถ้าจะไปก็ไป แต่อย่า
ปลุกระดมชักชวนคนไป มันผิดกฎหมาย

เช่นเดียวกับที่สถานีรถไฟหิขิตร ร.อ.สุนทร
ศิริสาร สารวัตรทหาร มทบ.36 นำกำลังสารวัตรทหาร
เข้าตรวจความเรียบร้อยและสอบถามผู้โดยสาร
บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มพลังมวลชนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ แต่ส่วนใหญ่จะระบุว่าไปเยี่ยมญาติที่กทม.
ไม่ได้ไปให้กำลังใจอดีตนายทฯแต่อย่างใด

แดงโคราชนั่งรถไฟฟรีไปแล้ว

ที่ จ.นครราชสีมา นายอนุรัตน์ หินราช อดีต
แกนนำคนเสื้อแดงโคราชที่รักประชาธิปไตย กล่าว
ว่ามีพี่น้องคนเสื้อแดง จ.นครราชสีมา หายยเดินทาง
เข้า กทม.แล้ว คาดว่าไม่เกิน 1๐๐ คน หรือแค่หลักสิบ
โดยเดินทางไปกันเอง ยืนยันว่าไม่มีการจัดรถตู้หรือ
เกณฑ์คนไป มีคนมาขอรถตู้กันแต่เราไม่มีให้
และทราบอีกว่ารถตู้ที่มีการนัดหมายกันไว้ ตอนนี้
ยกเลิกกันไปหมด สำหรับคนคิดว่าไม่ต้องไปก็ได้

บ้านดังกล่าวจึงไปติดต่อนายทฯก็ได้แล้วส่วนหนึ่ง
ที่นั่งรถไฟฟรีไปเหมือนกัน เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไร
รุนแรงหรือบานปลายเหมือนที่ฝ่ายรัฐบาลตั้งท่าไว้

ภาคใต้ไร้ปัญหาชนคนเข้ากรุง

ที่ จ.ชลบุรี พล.ต.ต.เชษฐา โภษะวรรณ รอง
ผบ.ภ.2 กล่าวว่าการตั้งจุดสกัดของตำรวจภูธรภาค 2
ห้ามรถโดยสาร 40-50 จุด ทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อป้องกันอาชญากรรม ไปจนถึงสิ้นสุดวันที่ 26 ส.ค.
เป้าหมายคือลดปัญหาอาชญากรรมเท่านั้น
ขณะที่ พล.ต.อ.พิศณุ เพศเกษม ผบ.ภ.จ.
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
ของคนเสื้อแดง เนื่องจากกลุ่มการเมืองส่วนใหญ่
เป็นคนละกลุ่มกับคนเสื้อแดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เป็นปกติไม่มีการเพิ่มกำลัง แต่กำชับให้สังเกตรถ
บัสและรถตู้ที่ขนคนปริมาณมากเข้า กทม.

“ประยุทธ์” อึดต่อเหนียวไม่ได้

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.
กล่าวขณะเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม
ประจำปี พ.ศ.256๐ ว่า เ้านี้รู้สึกเหนียว น่าจะจาก
การลงไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดตลอด 2 วัน แต่
เจอพวกเราทุกคนมีแรงฮึดขึ้น ต้องทำงานกันต่อ
เหนียวไม่ได้ ยังได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มที่ดี ปัญหา
บ้านเราอย่างหนึ่งคือการลงทุนค่อนข้างช้า ต้องเร่งรัด
เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ไม่เป็น
สากล รู้ดีว่าภาคเอกชนต้องการมาก แต่ก็ต้องอยู่ใน
กรอบที่เราให้ได้ อย่าลืมว่าประชาชนจับตาดูอยู่
อาจถูกบางกลุ่มหยิบไปพูดได้ว่าเอื้อนายทุน ไม่สนใจ
เกษตรกร เป็นวาทกรรมมานาน เราต้องแก้ไขได้
ด้วยประชารัฐ ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงย้ายฐาน
การลงทุนไปต่างประเทศ เพราะต้นทุนถูกกว่า แต่
คนไทยยังไม่เข้าใจ กลายเป็นว่าเพราะคนอยู่ถามว่า
ถ้าตนไม่อยู่นักลงทุนจะกลับมาหรือไม่ ถ้ากลับมา
ตนจะออกไปให้เขาไม่มาหรือเพราะต้นทุนมันสูง
แล้วคิดว่าถ้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็น
นักการเมือง การลงทุนจะดีขึ้นหรือไม่

ขู่ทุจริตสั่ง สอดฯ.เชือดลูกเดียว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทุกหน่วยงานต้องมี
จรรยาบรรณต่อไปนี้หากมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
เข้ามา จะส่งให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่ง
ชาติ (สอจท.) ที่มีหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กร
ตรวจสอบอื่นรวมอยู่ด้วย อย่างทุจริตเพราะเงินมาจาก
ภาษี ตายไปก็เอาไปบาทเดียวไม่ได้ วันก่อนไป
ประชุม ครม.สัญจรที่ จ.นครราชสีมา สื่อให้ความ

สำคัญกับเรื่องกษ รมที่แก้เผ่าหน้าหน้าที่ยาน เหว
หรือสนใจเรื่องกฎหมายก็อย่าเกินประเด็นแค่เรื่อง
กษกับกักขังนี้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปไหนทิศทางดีขึ้น
ตั้งแต่ไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3 มีการคาดคะเน
ว่าจะโตถึงร้อยละ 3.5-4.0 ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวก
เราทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ธุรกิจ วิชาชีพ

ยก “ป๊อป” ปูชนียบุคคล

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรเข้า
อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๑7 ปี
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ที่บ้านพักสี่แยกเทพศรี วันที่ 24 ส.ค. ว่า
พล.อ.เปรมถือเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศเป็น
ปูชนียบุคคลที่เมตตาให้ความเคารพ ที่ผ่านมาท่านให้
กำลังใจรัฐบาลมาตลอดด้วยความศรัทธาในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนมาสมัครเยอะ
แต่พอจะให้มาขึ้นชื่อเขาไม่ยอมมีชื่อออกอยู่ข้างหลัง
ได้คนมาช่วยเยอะมากแต่เขาไม่ยอมออกหน้าต้อง
แสดงบัญชีทรัพย์สิน เขามอบว่าไม่ขาย ประกอบการ
ถูกต้องแต่ไม่ยอมเอามาเผยแพร่ให้คนดูว่า อย่า
ไปตีความว่าเพราะตนเป็นรัฐบาลอย่างนี้ เลยไม่มี
คนอยากช่วย แสดงว่า คสช.เริ่มด้อยหลัง ไม่มี
ด้อยหลังมีแต่เดินหน้ามีดีออกเตอร์หลายคน “นี่ไม่ได้
มีนะเสียหัวว่าไม่มี”

“วิษณุ” โวทุกองค์กรแห่งส่งชื่อ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสืบหน้าการแต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูป ๒ ด้านเพิ่มเติมว่า บุคคลจากองค์กร
อิสระ หรือที่นายทฯอยากได้ มีหลายองค์กร รวมถึง
ศาล แต่จะมาได้ต้องรอเกษียณอายุราชการก่อนเช่น
เดียวกับพรรคการเมืองได้เสนอคนที่ไม่ใช่ นักการเมือง
มาให้พิจารณาด้วย ขึ้นอยู่กับนายทฯจะเห็นว่าใคร
เหมาะสม ส่วนความศรัทธาในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ รายชื่อขณะนี้มีทั้งที่อยู่และไม่อยู่ใน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธ-
ศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) และมีเงื่อนไขกำหนดผู้ที่จะมาเป็นต้อง
มีอายุไม่เกิน 75 ปี มีหลายคนพร้อมแต่อายุเกิน
ขณะที่ภาคประชาชนมีการส่งรายชื่อมาหลายสิบ
คน กำลังรวบรวมเสนอ นายทฯพิจารณา

กกด.สาธิตระบบเลือกตั้งพิสดาร

ช่วงเช้าที่สำนักงาน กกด. นายสมชัย ศรีสุทธิ-
ยากร กรรมการ กกด. จัดสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส.รูปแบบแยกเบอร์รายชื่อ ตามแนวคิดของ กรธ.
จำลองหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และ
บัตรเลือกตั้ง 35๐ แบบ แต่ไม่ปรากฏว่านายสมชัย
ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธาน สนช. และนายเอก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

เมื่อไปมีมติว่า... (text continues)

จี กรธ.ทบทวนคว่นปัญหาเพียบ

นายสมชัยกล่าวภายหลังการเสาะหาการเสาะหา... (text continues)

“มีชัย” ไม่ส่งความเห็นร่างฯ กสม.

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่าการจะ... (text continues)

เหน็บไม่รู้ กกต.ทำถูกหรือไม่

นายมีชัยยังกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทดลองระบบเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียวตามแนวคิดที่ กรธ.ออกแบบไว้ว่า... (text continues)

ศาล รธน.รับคำร้องปมผู้ตรวจฯ

อีกเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวหลังพิจารณาคำร้องของประธาน สนช. ที่ส่งความเห็น สนช. 36 คนมาให้พิจารณาวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.

ไปจะขอปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว... (text continues)

สานสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย

ช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.มาวีร์ เพ็ญรวมวลภา โฆษกประจำตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... (text continues)

ผบ.ทบ.ทดสอบร่างกายผ่านฉลุย

ช่วงเช้าที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. นำคณะ 5 เสือกองทัพบก และกำลังพลทุกระดับชั้น ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ที่บริเวณพื้นที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก โดย พล.อ.เฉลิมชัยผ่านเกณฑ์ทดสอบในเกณฑ์เฉลี่ยถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดย พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่าภาพรวมกำลังพลมีความพร้อมมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงมาทดสอบด้วยขาดเพียง พล.อ.พิสิทธ์ สิทธิสาร รอง ผบ.ทบ. ที่ติดราชการต่างประเทศ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของกองทัพบกทุกหน่วยจะได้ไปรณรงค์เรื่องการออกกำลังกายเพราะพื้นฐานของทหารต้องแข็งแรง พอใจที่ทุกส่วนให้ความสนใจลงมาทดสอบ ไม่ได้มุ่งเน้นที่วันทดสอบแต่นั่นเรื่องการออกกำลังกายสม่ำเสมอตลอดปีและฝากให้หนักเข้าไปออกกำลังกายด้วย

☆ มีต่อหน้า 12

“วัฒนา” ร้องศาลทนายถูก ตร.ขู่

ที่ศาลอาญา นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมนายวิรัตน์พงษ์ ชินากักัน นายทนายความทนายความแห่งประเทศไทย ในฐานะทนายความ นายวัฒนา เข้ายื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขอให้ไต่สวนกรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดฯ ขอให้เกี่ยวกับศาลอาญากรมทนายความไบโอสปี (บก.บปท.) แสดงอิริยาภรณ์ว่าร้ายขู่ทนายความและประพฤติดุคนไม่เหมาะสมในบริเวณศาล นายวัฒนา กล่าวว่า พนักงานสอบสวนที่มายื่นคำร้องฝากขังจนแสดงอิริยาภรณ์ว่าร้าย ข่มขู่ทนายความ มีสำหุพตนเองจะเอาเป็นกรอกปาก ถือเป็นการผิดกฎหมายที่รับไม่ได้ แสดงพฤติกรรมในศาลแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดทนายคนเป็นนายทนายความทนายความฯ ยังโดนแบบนี้ ตนเป็นนักการเมืองยังโดนขนาดนี้ ประชาชนทั่วไปจะโดนขนาดไหน จึงมายื่นขอให้ไต่สวนการกระทำดังกล่าว มีพยานเป็นทนายความอยู่ในเหตุการณ์หลายคนนอกจากนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งที่อนุญาตให้ฝากขังของ ปอท. เพราะเห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีเหตุจำเป็นต้องควบคุมตัวเมื่อไม่คิดหลบหนี ไม่ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน แต่เอาคนมาฝากขัง มันมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งกรณีมีปัญหาจับตัววางที่ดูแลการใช้คอมพิวเตอร์แล้วอาจมีคดีร้ายวันก็ได้ แต่พร้อมจะสู้


“นรินทร์พงศ์” โวยขู่ยิงกรอกปาก

ด้านนายณรินทร์พงศ์กล่าวว่าคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วตลอด วันนั้นหลังจากขอคัดค้านการฝากขังนายวัฒนามีการแหกกันแต่ว่าถ้าศาลออกคำร้องจะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนคนไหน หลังจากนั้นมีการแสดงอาการและคำพูดที่ก้าวร้าวมาก มีคำพูดที่ตนรู้สึกรับไม่ได้คือการพูดว่า “เต็มทีก็เอาเป็นยิงกรอกปากกัน” ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ตนไม่กังวลเกี่ยวกับการข่มขู่ทำให้อับอาย แต่กังวลสิทธิเสรีภาพประชาชน ถ้าพนักงานสอบสวนเป็นปฏิปักษ์กับตนแล้วจะทำงานกันได้อย่างไร ในฐานะที่เป็นทนายความทนายความฯ จะมีหนังสือจากองค์กรมาแจ้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าทนายความยังถูกกระทำในศาลแล้ว เรื่องอย่างนี้ปล่อยไปไม่ได้ ไม่ใช่การเอาคืนแต่เอาความถูกต้องมาว่ากัน



▲ ที่พียงทางใจ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อดีตนายกฯ กราบนมัสการ
ขอพรรูปหล่อสมเด็จพระ
พุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)
หลังทำบุญถวายสังฆทาน
พระ ที่วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร ก่อนถึงวันพืง
คำพิพากษาศักดิ์รับจำนำข้าว
วันที่ 25 ส.ค.นี้.

	Subject Heading :
Source : 'วลีนิวัติ'	
Date : 24 ธ.ค. 2566 Page : P	No :

คู่แข่งสายพราง'ชุกยาไอซ์ในตัว

ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ส.ค. ศาลนัดสืบพยานจำเลยคดีดำ อช.1296/59 ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเสพติด 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปัญญา ยืนอำไพ หรือ เก่ง ลายพราง อายุ 34 ปี นักแสดง และเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นจำเลยในความผิด มีเมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์ อันเป็นยาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กรณีเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาซึ่งจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พบยาไอซ์ 1 ก้อน กับอีก 3 หลอด น้ำหนัก 0.543 กรัม พัมม้วนในขอบกางเกงที่จำเลยสวมใส่อยู่ จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดี จำเลยให้การปฏิเสธโดยตลอด อย่างไรก็ตาม วันนี้ก่อนการสืบพยาน จำเลยกลับคำให้การ เป็นยอมรับสารภาพ ไม่ต่อสู้คดี ศาลเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดจริง พิพากษาจำคุก 6 ปี 8 เดือน ปรับ 560,000 บาท คำรับสารภาพจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ปรับ 280,000 บาท

ต่อมามารดาของ เก่ง ลายพราง ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ เป็นเงินสด 550,000 บาท ขอลปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอาญาพิจารณาแล้ว เห็นควรส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่งประกันต่อไป ดังนั้นทำให้ เก่ง ลายพราง ต้องถูกนำตัวไปควบคุมไว้ในเรือนจำก่อนเพื่อรอคำสั่งศาลอุทธรณ์ว่าจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่ ซึ่งใช้เวลาราว 2-3 วัน จึงจะทราบผล

สำหรับ เก่ง ลายพราง ซึ่งเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังในยุคสังคมโซเชียลมีเดีย ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งเคยแสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่อง และเคยปรากฏตัวที่งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วอีกด้วย.

M : C MATICION	Subject Heading :
Source : วิทยุไฟล์ต์	
Date : 24 ธ.ค. 2560	Page : 5
	No :

'วัฒนา' ร้องศาลตำรวจชู้หนาย!

รัชดาฯ ● "วัฒนา" ยื่นศาลขอไต่สวนพนักงานสอบสวน ปอท. เหตุ ชู้หนายความส่วนตัววันไปยื่นขอฝากขัง พร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์ คัดค้านคำสั่งฝากขังคดีความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ อ้างมามอบตัวเองไม่คิดหนี แต่โดนกลั่นแกล้ง

ที่ศาลอาญา วันที่ 23 ส.ค. นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนาย นรินทร์พงศ์ จินากักดี นายก สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ในฐานะทนายความของนาย วัฒนา เดินทางมายื่นคำร้องต่อ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขอให้ไต่สวนกรณีพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ที่มา ยื่นฝากขังนายวัฒนาฐานกระทำ ผิด พร.บ.คอมพิวเตอร์ และประ มวลกฎหมายอาญา มาตรา 116

ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้แสดงกิริยาก้าวร้าว ชู้หนายความ เป็นการแสดง อำนาจบาตรใหญ่และประพฤติดนไม่เหมาะสมในบริเวณศาล

นายวัฒนากล่าวว่า พนักงานสอบสวนที่ยื่นคำร้องฝาก ขังตนเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้แสดงกิริยาก้าวร้าว ชู้หนายความของตน โดยมีคำพูด ทำนองว่าจะเอาเป็นกรอกปาก ถือ ว่าเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ เพราะ คดีที่เกิดขึ้นกับตนการตั้งข้อหาก็ก พิลึกพิล็ดสารอยู่แล้ว โดน 3 ข้อหา สอบสวนเสร็จปล่อยกลับบ้าน พอ

ข้อหาที่ 4 กลับนำมาฝากขัง แล้ว มาแสดงพฤติกรรมในศาลแบบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

"ขนาดทนายของผมเป็น นายกสมาคมนายความฯ ยัง โดนแบบนี้ ผมเป็นนักการเมือง ยังโดนขนาดนี้ ประชาชนทั่วไป จะโดนขนาดไหน พนักงานสอบสวนเป็นต้นทางของกระบวนการ ยุติธรรม ต้องมีความสำนึกไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ จึงมายื่น ขอให้มีการไต่สวนการกระทำดังกล่าว ซึ่งมีพยานเป็นทนายความ อยู่ในเหตุการณ์หลายคน วันนั้น ผมรู้เท่าไม่ถึงการณ์เรื่องเพชฌกูช ไลฟ์ในศาลยังโดนละเมิดอำนาจ ศาล แต่พฤติกรรมแบบนี้ร้ายแรง กว่าไม่รู้ก็ร้อยเท่า แต่ก็ให้เป็น ดุลยพินิจของศาลไม่ขอก้าวล่วง"

นายวัฒนา กล่าว

แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งที่อนุญาตให้ฝากขังด้วย เพราะเห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องควบคุมตัว การจำกัดเสรีภาพต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การสอบสวนราบรื่น เมื่อไม่หลบหนี ไม่ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย การเอามาควบคุมจะทำให้การสอบสวนยากขึ้นตรงไหน เมื่อไม่มีเหตุก็เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เมื่อไปแสดงตัวคนอื่นก็ปล่อยกลับแต่เอาตนมาฝากขัง มันมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง

ถามว่าจะไปร้องเรียนพฤติกรรมของ พงส.คนดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบหรือไม่ นายวัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากเรื่องเกิดขึ้นในบริเวณศาลก็ตั้งเรียนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก่อน หลังจากนั้นก็ไปดูกันว่าผู้บังคับบัญชาจะอย่างไร

ด้านนายนรินทร์พงศ์กล่าวถึงเหตุการณ์ว่า เราได้คุยกับพนักงานสอบสวนมาตลอด วันนั้นหลังจากเราขอคัดค้านการฝากขังเราแยกกันเล่น มีการบอกว่าศาลยกคำร้องแล้วจะดำเนินคดีกับตน แต่หลังจากนั้นก็กลับแสดงอาการคำพูดที่ก้าวร้าวมาก หากมีการไต่สวนแล้วตนจะนำรายละเอียดมาเสนอต่อศาล

“มีการพูดว่าเดิมทีก็เอาป็นยิงกรอกปากกัน ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ผมเป็นห่วงว่าประชาชนที่

ถูกดำเนินคดีแล้วถูกกระทำ จะทำให้ภาพพจน์ตำรวจเสียไปด้วย ผมไม่กังวลเกี่ยวกับการทรมานท่อนัก แต่กังวลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และถ้าพนักงานสอบสวนเป็นปฏิปักษ์กับผมแล้วจะทำงานกันได้อย่างไร” นายนรินทร์พงศ์กล่าว

เขากล่าวอีกว่า ในส่วนคดีจะไปเตรียมการยื่นอุทธรณ์คำคัดค้านการฝากขัง เพราะก่อนเข้าสู่กระบวนการฝากขัง ตัวนายวัฒนาเองมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไปไหน และมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกทุกครั้ง ดังนั้นการมายื่นคำร้องฝากขังจึงมีขอบ ซึ่งคาดว่าจะยื่นอุทธรณ์ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งแรกคือก่อนวันที่ 1 ก.ย.นี้.